

Số: 228/CTTNG-TTHT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 5 năm 2024

V/v tuyên truyền cảnh báo về tình
trạng giả danh cán bộ thuế,
cơ quan Thuế để lừa đảo.

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên; Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên; Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên; Hiệp hội du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Trong thời gian vừa qua, ngành Thuế đã thường xuyên tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan Thuế để lừa đảo người nộp thuế (NNT), tuy nhiên vẫn có những trường hợp NNT chưa nhận thức được nội dung giả mạo dẫn đến bị các đối tượng này lừa đảo.

Thủ đoạn chính của những đối tượng này là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện, nhắn tin, hẹn gặp thông qua giấy mời, kết bạn trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, cung cấp đường link và hướng dẫn NNT cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản... Việc mạo danh, giả danh này là những hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức thuế, cơ quan thuế các cấp và các cơ quan chức năng để trục lợi cá nhân, lừa đảo NNT.

Trước tình trạng trên, để cảnh báo về những hành vi giả mạo, lừa đảo, tránh gây thiệt hại, làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh và gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của cán bộ công chức ngành Thuế, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên kính đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên phối hợp thông báo, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, cảnh báo đến các tổ chức, cá nhân NNT đề cao cảnh giác đối với tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan Thuế nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Để giúp NNT phòng tránh vấn nạn lừa đảo trực tuyến, đặc biệt, trong thời điểm quyết toán thuế, Cục Thuế đề nghị các trường hợp nhận được các tin nhắn, cuộc gọi trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, NNT cần lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi, phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý, đồng thời cung cấp

các bằng chứng đã có tới cơ quan công an và cơ quan thuế nơi gần nhất đề nghị xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan Thuế để lừa đảo. Kính mong nhận được sự phối hợp từ các cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo Cục Thuế (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TTHT.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Đào Duy Bấy